

Số: 348/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 11 năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 864
	Ngày: 09/11/2010
	Chuyên: ta

THÔNG BÁO

**Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh
ngày tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2010**

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ngày 15/10/2010, theo lịch phân công, đồng chí Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2010, do bận công tác đã ủy quyền đồng chí Võ Văn Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2010.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh, Xây dựng và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tơ, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Đồng chí Võ Văn Quỳnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã báo cáo kết quả tiếp công dân ngày 15/10/2010 cho người ủy quyền - Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và thống nhất kết luận như sau:

1. Bà Lê Thị Nga (Địa chỉ: Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ), khiếu nại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND huyện Ba Tơ, bà yêu cầu bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư mở đường từ km 24+400 - Nước Ui, Nước Loa, dài khoảng 5km, rộng khoảng 5m.

- Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND huyện và Chánh thanh tra huyện Ba Tơ đã báo cáo việc thực hiện Công văn số 903/UBND-NC ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh, đã tổ chức họp ngày 14/4/2010 mời bà Lê Thị Nga làm việc, giải thích, công khai nội dung Công văn 902/UBND-NC ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh; đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 (Cụ thể có Thông báo số 38 ngày 14/4/2010).

Kết luận: Khiếu nại của bà không thuộc thẩm quyền và đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trả lời tại Công văn số 902/UBND-NC ngày 05/4/2010, đã chỉ đạo UBND huyện Ba Tơ thực hiện trách nhiệm tại Công văn số 903/UBND-NC ngày 05/4/2010 và kết luận tại Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6/2010.

Đề nghị UBND huyện Ba Tơ tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 903/UBND-NC ngày 05/4/2010,

báo cáo kết quả giải quyết cho UBND tỉnh **trong tháng 11/2010**. Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Ba Tơ.

2. Bà Phạm Thị Nhựt (*Địa chỉ: Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh*), khiếu nại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh về việc cắt chế độ trợ cấp thương tật của bà.

- Tại buổi tiếp, đồng chí Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH đã báo cáo việc bà Nhựt đã được hưởng chế độ trợ cấp thương tật, sau đó Sở nhận được Công văn của Huyện kết luận bà Nhựt man khai không đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh; UBND huyện đã có Quyết định rút lại Giấy chứng nhận bị thương nên Sở đã kiến nghị và UBND tỉnh có Quyết định cắt chế độ trợ cấp thương tật cho bà Nhựt. Bà Nhựt đã phát sinh đơn và UBND tỉnh có Công văn số 2281/UBND-NC ngày 03/8/2010 chỉ đạo Sở kiểm tra, xem xét. Sở đã họp, làm việc với UBND huyện và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ngày 16/9/2010 để xem xét vụ việc, hiện nay Sở đang tiếp tục rà soát.

Kết luận: Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện Công văn số 2281/UBND-NC ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh, trường hợp có vướng mắc, báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo giải quyết.

3. Ông Đặng Đồng, (*được ủy quyền của bà Huỳnh Thị Thành*), (*Địa chỉ: thôn Thê Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh*), yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Công văn số 2057/UBND-NC ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh về việc xử lý nội dung đơn của ông Nguyễn Cao Hiệu để nhanh chóng giải quyết quyền lợi về đất cho bà Huỳnh Thị Thành theo Quyết định giải quyết của UBND tỉnh.

- Tại buổi tiếp, đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường báo cáo đã nghiên cứu, có Công văn số 1265/TNMT ngày 15/10/2010 giải trình các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 372/TTT-NV3 ngày 24/9/2010 của Thanh tra tỉnh.

Kết luận: Vụ việc đang được Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ đã giải quyết trước đây. Đề nghị công dân chờ kết quả.

4. Ông Lương Ân, Lương Lý (*Địa chỉ: xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh*), yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung kết luận tiếp dân định kỳ tháng 9/2010.

- Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh báo cáo đã thực hiện giao đất ở cho ông Tuấn (người có nghĩa vụ liên quan) nhưng còn một số ý kiến không đồng ý, nên UBND huyện Sơn Tịnh đang chờ ý kiến của Đảng ủy, UBND thị trấn Sơn Tịnh.

Kết luận: Đề nghị UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 9/2010 và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **trước ngày 30/11/2010**.

5. Ông Lê Gia Thanh Tịnh (Địa chỉ: 65 Lê Trung Đình, tổ 13, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi), Kiến nghị việc ông có nhà, đất bị thu hồi, giải tỏa để mở rộng đường Lê Trung Đình, giao cho ông 01 lô đất tái định cư tại khu dân cư Phan Đình Phùng với diện tích 125m², ông thuộc hộ nghèo được giảm 50% tiền sử dụng đất của 100m². Tuy nhiên, bản thân ông là người tàn tật, gia đình thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn nên đề nghị xem xét giảm 50% diện tích 25m² đất tái định cư còn lại để ông có điều kiện ổn định cuộc sống.

Kết luận: Hướng dẫn ông Lê Gia Thanh Tịnh viết đơn trình bày rõ nội dung kiến nghị giải quyết giảm 50% cho đủ diện tích thửa đất tái định cư và có chiếu cố ông thuộc diện hộ nghèo, tàn tật gửi đến UBND thành phố Quảng Ngãi và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để được xem xét.

6. Ông Trần Kỳ Đô (Địa chỉ: 169 Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho gia đình ông theo công văn của Bộ Xây dựng.

Kết luận: Công văn số 1946/BXD-TTr ngày 11/9/2009 của Bộ Xây dựng không có nội dung yêu cầu UBND tỉnh công nhận quyền sở hữu nhà ở cho gia đình ông Trần Kỳ Đô.

UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp và có Công văn số 144/BC-UBND kiến nghị đối với Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1143 ngày 23/6/2010 đề nghị UBND tỉnh xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà, đất số 169, 171, 173 đường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi... UBND tỉnh sẽ xem xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1143 (nêu trên) và sẽ có văn bản trả lời cụ thể cho gia đình ông Trần Kỳ Đô và Bộ Xây dựng sau khi có kiến nghị xử lý của Sở Xây dựng, UBND thành phố và các ngành có liên quan.

7. Ông Trần Quang Hoàng (Địa chỉ: Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu thực hiện Quyết định số 1050/QĐ –BXD ngày 30/7/2007 của Bộ Xây dựng và ông không đồng ý với một số vấn đề có liên quan đến việc đo đạc, xác định lại diện tích, giới cận do Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Quảng Ngãi thực hiện.

Kết luận: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng ông Hoàng chưa công nhận kết quả đo đạc. Đề nghị ông Trần Quang Hoàng có trách nhiệm cộng tác, phối hợp để đảm bảo việc công nhận quyền lợi về đất cho gia đình ông theo Quyết định số 1050/QĐ-BXD ngày 30/7/2007 của Bộ Xây dựng.

8. Ông Phùng Quang Sen, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và bà Phùng Thị Đức (Địa chỉ: xã Phố Phong, huyện Đức Phổ), phản ánh UBND huyện Đức Phổ chưa thực hiện nội dung kết luận đối thoại tại Thông báo số 347/TB-UBND ngày 24/11/2009 và thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 5, 6/2010 của UBND tỉnh.

Kết luận: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ khẩn trương tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận đối thoại số 347 ngày 24/11/2009 và các thông báo kết luận tiếp dân định kỳ tháng 5, 6/2010 của lãnh đạo UBND tỉnh.

9. Bà Bùi Thị Thúy Linh (Địa chỉ: 111A, Đường Tăng Bạt Hổ, thành phố Qui Nhơn), yêu cầu Thi hành Bản án số 65/DSPT ngày 06/12/2005 của TAND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 176/QĐTĐYC ngày 19/12/2005 của Thi hành án Dân sự, phản ánh việc cơ quan Thi hành án cho rằng đã thực hiện xong trách nhiệm Thi hành án giao nhà cho bà theo bản án đã tuyên nhưng đến nay ông Bùi Quang Luyện (người đã chấp hành bản án hình sự xử phạt 9 tháng tù về hành vi không chấp hành án, thời hạn tù tính từ ngày 14/10/2008) vẫn còn chiếm giữ nhà của bà, bà kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi cho công dân theo Bản án đã tuyên có hiệu lực pháp luật.

Kết luận: Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố-Trưởng Ban thi hành án dân sự thành phố tổ chức họp các ngành chức năng xem xét, xử lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân theo bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

10. Ông Tạ Ngọc Minh, Tạ Đình Tùng, Trần Thúc, Nguyễn Hải và bà Nguyễn Thị Hồng (Địa chỉ: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi), khiếu nại việc UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành quyết định cưỡng chế, trong khi chưa giải quyết yêu cầu bồi thường dứt điểm việc thu hồi đất của công dân để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiên bút trước; các ông, bà cho việc cưỡng chế như thế là không đúng với qui định của pháp luật.

Kết luận: Khiếu nại của các ông Tạ Ngọc Minh, Tạ Đình Tùng, Trần Thúc, Nguyễn Hải và bà Nguyễn Thị Hồng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, việc các ông, bà khiếu nại ký đơn tập thể là không đúng qui định pháp luật; hướng dẫn công dân có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND thành phố viết đơn riêng, trình bày rõ nội dung khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND thành phố để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

11. Ông Nguyễn Thanh Hữu (Địa chỉ: Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi), xin cho ông được mua nhà hóa giá của Nhà nước vì ông đang thuê nhà và ông thuộc diện chính sách thương binh.

Kết luận: Việc ông Hữu xin mua hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước như ông đã trình bày, hướng dẫn ông viết đơn trình bày rõ nội dung, hoàn cảnh gia đình và quá trình thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước gửi đơn hoặc trực tiếp đến Sở Xây dựng trình bày và làm các thủ tục theo hướng dẫn để được xem xét, xử lý theo qui định của pháp luật.

12. Ông Phan Văn Huệ, (con bà Lương Thị Hóa), (Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi), yêu cầu thực hiện nội dung thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2010.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo UBND phường Chánh Lộ tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nay thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh đề Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện và thông tin rộng rãi trong nhân dân Thông báo kết luận này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- TT BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài PT và TH tỉnh;
- UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tịnh, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CPVP, các phòng nghiên cứu, TTCB;
- Lưu VT, TD.



Lê Minh Huấn